



วันสงกรานต์



๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม มณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกา และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี เป็นวันขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันระบุเป็นวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน ของทุกปี

พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นในช่วงของฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น Water Festival หรือ สงครามน้ำ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ



ที่มา Wikipedia.org

กิจกรรม

❖ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียจารย์" ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียจารย์" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิก มจพ. และ Dr.h.c.Dipl.Ing Karl Stutzle อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนาม "เทคนิคไทย - เยอรมัน" ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน (TGGS)



❖ **สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี ๒๕๕๗**

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี ๒๕๕๗ "ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และบริเวณถนนระหว่างอาคาร TGGS โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีการถวายภัตตาหารเช้า และพิธีถวายผ้าบังสุกุล (ไม่มีกิจกรรมใส่บาตร) จากนั้นมีพิธีสงฆ์หลวงพ่อสิงห์ และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารและผู้บริหาร โดยมี อธิการบดีเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน



❖ **สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดงานพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสำนัก ประจำปี ๒๕๕๗**



เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดงานพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๕๑๑ ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่แสดงมุทิตาจิตขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

❖ **การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและห้องบริการคอมพิวเตอร์**

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายห้องบริการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน บริเวณชั้น ๓ และ ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตซ์ (switch) จากเดิมที่มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps เป็น 1000 Mbps เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา

❖ **การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม**

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ห้อง ๔๐๗ ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้



- CPU Core i5 3.2 GHz
- RAM 8 GB
- HDD 1 TB
- Monitor 23"

จัดทำโดย : ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ที่ปรึกษา : ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ / ผศ.ดร.สุพจน์ จันทรวีวัฒน์
 กองบรรณาธิการ : ธีรนนท์ กระดาษ / วิชระ พิทยานันท์ / อนุชิต ชำบ่าเหน็จ / เตมีย์ ช่วยชูวงศ์
 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๑๕๑๘ ถนนประจักษ์ราชมรรค์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐
 โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๕
 เว็บไซต์ : <http://www.icit.kmutnb.ac.th/>
 e-mail : icit_academic@kmutnb.ac.th



ISO 9001 : 2008